

ด่วนที่สุด

ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

ณ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๒๓.๕/๒๒๐๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๑๕๙๒

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าว กรณีร้องเรียนว่ามีการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยมีการกระทำเป็นกระบวนการ ในลักษณะสมยอมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และกรรมการตรวจรับ ด้วยการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวน ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ได้รับจริงในแต่ละวันถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อยุติของหน่วยงานตรวจสอบที่รับผิดชอบก็ตาม

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ขอให้อำเภอกำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาสังกัด ดังนี้

๑. ถือปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือที่อ้างถึง โดยเคร่งครัด

๒. เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ให้ปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ โดยพิจารณาปิดประกาศเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความเหมาะสม

๓. ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น หมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือผู้บริหารท้องถิ่นลงพื้นที่สุ่มตรวจด้วยตนเอง เป็นระยะ

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาทำหน้าที่ เว้นแต่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง ให้ดำเนินการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา พุฒิชาติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๘-๖๔๕๕-๗๒๑๕

สงวนลิขสิทธิ์

คำวนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๕๕๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 6451
พ. ๕.1 ส.อ. 2561
วันที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑ มิ.ย. 2561
ปี ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๖๒๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๖๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าว กรณีร้องเรียนว่ามีการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยมีการกระทำเป็นกระบวนการ ในลักษณะ
สมยอมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และกรรมการตรวจรับ ด้วยวิธีการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
เต็มจำนวน ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ได้รับจริงในแต่ละวัน เป็นเหตุให้ได้ค่าอาหารกลางวันที่มีคุณค่าไม่ครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ อันส่งผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อยุติของหน่วยงานตรวจสอบที่รับผิดชอบก็ตาม นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ขอให้จังหวัดกำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

๑. ถ้อยปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหนังสือที่อ้างถึง โดยเคร่งครัด

๒. เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน ให้เปิดเผยรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหาร
ในแต่ละวัน ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ โดยพิจารณาเปิดเผยเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน
ตามความเหมาะสม

๓. ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น หมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือผู้บริหารท้องถิ่นลงพื้นที่
สุ่มตรวจด้วยตนเอง เป็นระยะ

๔. การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาทำหน้าที่ เว้นแต่
มีข้อจำกัดด้านบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุฑาทิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๔, ๓๑๓ - ๓๑๘

ด่วนที่สุด
ที่ อด ๐๐๒๓.๕/ ๒๒๐๑



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอิฐบั้ง อด ๔๑๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ
นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๓๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๙๐ บัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ แต่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ประสบปัญหากรณีขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจให้ผู้เชี่ยวชาญบัญชีทำการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการภายในได้ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอดำเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน โดยมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญได้บังคับบัญชา เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดเสมียนตราจังหวัดหรือเสมียนตราอำเภอ เข้าไปดำเนินการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วรายงานให้ทราบ สำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอยู่แล้ว ก็ขอให้กำกับดูแลให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าวอย่างจริงจัง และนำผลการตรวจสอบมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยาพร จันทร์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๔๒๒๑-๒๕๖๘